

ลูกจ้างศธ.ได้เฮ "เสมา 1" จัดเต็มประกันสุขภาพ

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2563

ลูกจ้างศธ.ได้เฮ "ครูต้น" จัดเต็มประกันสุขภาพ

รมว.ศึกษาธิการ โปรยยาหอม

จัดเต็มประกันสุขภาพแบบมีเงินออมให้แก่มูลุกลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานอัตราจ้าง เผย
หวังโยกการดำรงชีวิตและบุคลากรกลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.พ.ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้
ตนได้ฝากให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงสวัสดิการและสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างที่เป็นอัตราจ้างควรจะได้รับว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
เนื่องจากตนเข้าใจดีว่าบุคลากรที่ทำงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนจะต้องได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมในการดำรงชีวิต
เพราะเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่จะต้องมี

โดยวางหลักการเบื้องต้นไว้ว่าจะจัดสวัสดิการเรื่องการประกันสุขภาพแบบมีเงินออมสะสมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและ
พนักงานอัตราจ้าง เพื่อในอนาคตจะได้มีเงินจากการออมส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุราชการได้
ทั้งนี้ตนจะดำเนินการไม่ให้เกิดกระทบกับรายได้ประจำอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ศธ.ก็จัดเต็มสวัสดิการให้แก่มูลุกลูกจ้างเหล่านี้ด้วย
ดังนั้นก็หวังว่าสำนักงบประมาณจะไม่ตัดงบในส่วนนี้ออกไปอีก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ย้ำกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำบิกดาต้าของศธ.ด้วย
โดยบิกดาต้าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งความตั้งใจของตนต้องการให้การจัดทำบิกดาต้าคลังข้อมูลใหญ่ของศธ.เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค.นี้
ดังนั้นขอให้การจัดทำบิกดาต้าในส่วนนี้ของสำนักงานปลัดศธ.เร่งดำเนินการจัดทำให้เสร็จภายในเดือนก.พ.นี้ด้วย
เพื่อที่จะได้บริหารจัดการข้อมูลอัตราส่วนของข้าราชการครู พนักงานราชการ พนักงานอัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราวได้ทั้งหมด ให้เชื่อมโยงไปถึงการจัดสิทธิและสวัสดิการต่างๆ
เนื่องจากจะทำให้พบข้อมูลตัวเลขของโรงเรียนแต่ละแห่งและอัตราเกษียณอายุราชการในอนาคต
และจำนวนครูขาดครูเกิน
เพราะบิกดาต้าศธ.จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ในการวางแผนการจัดงบประมาณของปีต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563](#)